

RESCINDED

Alamin ang Iyong mga Karapatan: Pamagat IX Ipinagbabawal ang Sekswal na Karahasan¹ at Sekswal na Karahasan sa Paaralang Iyong Pinapasukan

Ang Pamagat IX ng mga Amyenda sa Edukasyon ng 1972 ("Title IX"), 20 U.S.C. §1681 *et seq.*, ay isang pederal na batas para sa mga karapatang sibil na nagbabawal sa sekswal na diskriminasyon sa mga programa at aktibidad na pang-edukasyon. Lahat ng pampubliko at pribadong elementarya at mga mataas na paaralan, distrito ng paaralan, kolehiyo, at unibersidad (tatawagin ditong "mga paaralan") na tumatanggap ng mga Pederal na pondo ay kailangang sumunod sa Title IX. Sa ilalim ng Title IX, puwedeng isama sa sekswal na diskriminasyon ang sekswal na panliligalig o sekswal na karahasan, tulad ng panggagahasa, sekswal na pag-atake, sekswal na pag-abuso, at sekswal na pamimilit.

Sa baba nitong sulat ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga natatanging kinakailangan sa ilalim ng Title IX habang tumutukoy sila sa sekswal na panliligalig at sekswal na karahasan.

Anu-ano ang mga responsibilidad ng paaralan upang matugunan ang sekswal na karahasan at sekswal na panliligalig?

- Responsibilidad ng paaralan ang agad na pagtugon at sa epektibong paraan. Kung nalalaman ng paaralan o kung may kaukulang kaalaman ang paaralan tungkol sa sekswal na panliligalig o sekswal na karahasan na lumilikha ng mapanganib na kapaligiran, kailangang gumawa ang paaralan ng mabilis na hakbang upang alisin ang sekswal na panliligalig o sekswal na karahasan, pigilan ang pag-ulit nito, at tugunan ang mga epekto nito.
- Kahit hindi gusto ng estudyante o ng kanyang mga magulang na magsampa ng reklamo o hindi hinihiling na gumawa ng hakbang ang paaralan upang ipagtanggol ang estudyante, kung nalalaman ng paaralan o may kaukulang kaalaman ang paaralan tungkol sa posibleng sekswal na panliligalig o sekswal na karahasan, kailangan itong mag-imbestiga agad upang malaman kung ano ang nangyari at pagkatapos ay gumawa ng mga angkop na hakbang upang resolbahin ang sitwasyon.
- Ang kriminal na imbestigasyon sa mga alegasyon ng sekswal na panliligalig o sekswal na karahasan ay hindi magsasalba sa paaralan sa tungkulin nito sa ilalim ng Title IX na ang mga reklamo ay resolbahin agad at nang walang kinikilingan.

Anu-ano ang mga pamamaraan na dapat ipatupad ng paaralan upang maiwasan ang sekswal na panliligalig at sekswal na karahasan at resolbahin ang mga reklamo?

- **Ang Bawat Paaralan ay Kailangang Mayroon At Magpamahagi ng Patakaran Laban sa Sekswal na Diskriminasyon**
 - Hinihingi ng Title IX na maglathala ang bawat paaralan ng patakaran na hindi ito gagawa ng sekswal na diskriminasyon sa mga programa at aktibidad na pang-edukasyon. Ang paunawang ito ay dapat na ipamahagi nang malawakan at palaging mayroon.
 - Kailangang isaad sa patakaran na ang mga katanungan ukol sa Title IX ay maaaring isangguni sa koordineytor ng Title IX sa paaralan o sa OCR.
- **Ang Bawat Paaralan ay Dapat Magkaroon ng Koordineytor ng Title IX**

¹ Ang paggamit ng salitang "sekswal na panliligalig" sa kabuuan ng dokumentong ito ay kasama ang sekswal na karahasan maliban na lamang kung may iba pang sabihin.

